



## มร.ลป. ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย กรอบการวิจัย โครงการแก๊จน ประจำปีงบประมาณ 2567



รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.วิไลลักษณ์ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ คณาจารย์ และนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยกรอบการวิจัย พื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม และการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับแพลตฟอร์มจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม ทองอุไร ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย RDG (Research Development Grant) ได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) พร้อมด้วย นายเอ็นนู ชื่อสุวรรณ กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการจากหลายภาพส่วนร่วมการประชุม

## มร.ลป. รับฟังการนำเสนอรูปแบบการเดินทาง ด้วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ จักรยานไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนินุบลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย และกิจการพิเศษ นางสาวนุชรี ธิจินะ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และ นางสาวปาริชาติ ชัยยะ บุคลากรสังกัดงานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ร่วมรับฟังการนำเสนอรูปแบบการเดินทางด้วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ จักรยานไฟฟ้า ที่ใช้พลังงานจากตัวแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อน จาก นายณัฐพงษ์ กิจเจตน์ ผู้บริหารฝ่ายขายและอำนวยการ บริษัท โกโกทรานส์เทค จำกัด ณ ห้องประชุมทองอุไร ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

การรับฟังการนำเสนอในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาในการให้บริการจักรยานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยในราคาพิเศษ ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้มีการดูตัวอย่างรถจักรยานไฟฟ้า และทดลองขับขี่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อทดสอบด้านความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย





# ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มร.ลพ. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2567 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4



เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.วิดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ชั้นปีที่ 4 (รหัส 64) ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2567 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การจัดการปฐมนิเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระงานรวมถึงบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาในการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.ปณตพันธ์ เสียรประภากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้ชี้แจงแก่นักศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานและภาระงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และ อ.ดร.วิไลวรรณ เข้มขัน เลขานุการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ชี้แจงแก่นักศึกษา เรื่อง ปฏิทินการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและการแต่งกายที่เหมาะสมกับการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 420 คน

## อาจารย์ มร.ลพ. ร่วมเป็นวิทยากรประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

รศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนิษฐา ใจมโน อาจารย์สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย เมื่อระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2567 ณ คณะภาษาตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาษาต่างประเทศไห่หนาน Hainan College of foreign studies โดยได้รับการต้อนรับจาก รศ.ดร.Deng Yingying คณบดีคณะภาษาตะวันออก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ อย่างอบอุ่น ทั้งนี้ รศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน ได้ให้การบรรยายหัวข้อ "Language contact and language mixing in Thai society" และ ผศ.ดร.ชนิษฐา ใจมโน บรรยายหัวข้อ "Thai Chinese language and cross-cultural communication" ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้ารับฟังกว่า 50 คน





# มร.สพ. ร่วมการจัดงาน Appropriate Technology MATCHING DAY 2024



รศ.ธิตติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการจัดงาน Appropriate Technology MATCHING DAY 2024 "เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน ประจำปี 2567 โชนภาคใต้" ภายใต้แผนงาน RU การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) เมื่อระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ภายใต้แผนงาน RU การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ครัวเรือน ประจำปี 2567 เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมพร้อมใช้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพื่อพัฒนาพื้นที่ (Appropriate Technology) บนความร่วมมือระหว่างหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โดย รศ.ธิตติมา คุณยศยิ่ง ได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำในการเตรียมพัฒนาข้อเสนอโครงการ Appropriate Technology Matching โดยมีนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

## คลินิกเทคโนโลยี เครือข่าย มร.สพ. จัดการอบรมการย้อมผ้า และการทำผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติจากครั้ง และการทำผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติจากครั้ง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ อำเภอแม่เมาะ ได้จัดการอบรมการย้อมผ้า และการทำผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติจากครั้ง ณ สโมสรสมาคมอำเภอแม่เมาะ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการขยายผลการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ได้รับเกียรติจาก นายพนมพร ตัญญาต นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดการอบรม

การจัดการอบรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในอำเภอแม่เมาะมีความรู้ เกิดทักษะในการย้อมผ้าและการทำผ้ามัดย้อม สามารถทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน พัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ และสร้างรายได้ในท้องถิ่นต่อไป โดยมี อ.ดร.วิภาณุ ไขศล อาจารย์สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญคลินิกเทคโนโลยีฯ และเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยีฯ ลงพื้นที่ให้บริการให้ความปรึกษา ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 50 คน





# มร.ลป. ร่วมพิธีมอบรางวัล "เพชรล้านนา" ประจำปี พ.ศ. 2566



เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 อ.อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีมอบรางวัล “เพชรล้านนา” ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานสนับสนุนการจัดสอบ (ศูนย์สอบ จังหวัดลำปาง) จากพระภิกษวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

โครงการเพชรล้านนา ภายใต้การอุปถัมภ์ของพระภิกษวนารัตนญาณ วิ. ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยงานสนับสนุนการจัดสอบในแต่ละจังหวัด ได้จัดการคัดเลือกนักเรียน/เยาวชนในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณสมบัติเหมาะสม ในแต่ละกลุ่มสาระวิชา รับรางวัล “เพชรล้านนา” ภายใต้โครงการเพชรล้านนาประจำปี พ.ศ. 2566 โดยจำแนกรางวัลเพชรล้านนา ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลเพชรล้านนา มีผู้ได้รับรางวัลพร้อมทุนการศึกษา จำนวน 136 รางวัล และรางวัลเพชรล้านนา ระดับจังหวัด มีผู้ได้รับรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน 113 รางวัล รวมทั้งสิ้น 249 รางวัล โดยพระภิกษวนารัตนญาณ วิ. ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต ได้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,720,000 บาท

## โรงเรียนสาธิต มร.ลป. จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

อ.ดร.สมศักดิ์ ก่าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การจัดประชุมดังกล่าว อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร พร้อมด้วย อ.ดร.ชนิกา เสนาวงศ์ษา รองผู้อำนวยการฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และนำเสนอนโยบายแนวทางการจัดการเรียนการสอนของระดับประถมศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และวางแผนร่วมกับทางโรงเรียน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษากระบวนการพัฒนาเด็ก นางสาวอุทัยรัตน์ บุญมาสืบ หัวหน้าแผนกอนุบาล และ นางสาวอัมรา มาลัย หัวหน้าแผนกเตรียมอนุบาล ได้แจ้งเรื่องข้อควรปฏิบัติของการรับส่งนักเรียน และ นางสาวสรินยา ไชยวงศ์ ครูระดับประถมศึกษา ได้ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นี้ โดยมีผู้ปกครองทุกระดับชั้นเข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน





# อาจารย์ นิเทศศาสตร์ มร.ลป. รับรางวัล "สื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่น" การประกวดผลงานโครงการรู้ Kid รู้หนังสือ ระดับประชาชน MERIT Show & Share



อ.ดร.ชุตินิษฐ์ ปานคำ อาจารย์สังกัดสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2567 ได้รับรางวัล "สื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่น" การประกวดผลงานโครงการรู้ Kid รู้หนังสือ ระดับประชาชน MERIT Show & Share จากการนำเสนองาน มหกรรม "คนมีฤทธิ์ รู้ Kid รู้หนังสือ" ภายใต้โครงการรู้ Kid รู้หนังสือ ณ โรงแรมเซ็นทารา ไทฟี่ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจาก นายฉันทพัทธ์ ขำโคกกรวด นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการแทนรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง โดย อ.ดร.ชุตินิษฐ์ ปานคำ พร้อมด้วย อ.ดร.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก อาจารย์สังกัดสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์จากสำนักงาน กสทช. ซึ่งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้บริการวิชาการแก่โรงเรียน ชุมชนในจังหวัดลำปางและในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้เรื่องสื่อ การรู้เท่าทันสื่อ สำหรับผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เด็กและเยาวชน กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถนำไปขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้เกิดการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อแก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน และการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อ และส่งเสริมการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมภายในสถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ยินดีจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 054-237399 ต่อ 3627 หรือโทร 093- 1341969 , 065- 2615392 (ในวันเวลาราชการ)

## สาขาวิชาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ มร.ลป. รับการประเมินคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ระดับปริญญาตรี โดยมี รศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการ ผศ.ดร.นิตยา มูลปิ่นใจ กรรมการประเมิน และ อ.ณรงค์ เครือกันทา กรรมการและเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ





# สวท. มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิทัล ของนักศึกษา



เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2567 ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ พร้อมด้วย ผศ.นราธิป วงษ์ชัน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิทัล ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับตัวแทนจาก 7 คณะและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสรวงเงิน ชั้น 5 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยสืบเนื่องจาก (ร่าง) ประกาศเกี่ยวกับการกำหนดสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ซึ่งเป็นการกำหนดนโยบายยกระดับมาตรฐานสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถด้านทักษะดิจิทัลและมีความพร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจากมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567 และพิจารณาร่างประกาศจำนวน 3 ฉบับ หลังจากปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อประกาศใช้ในปีการศึกษา 2567 ต่อไป

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บไซต์: arit.lpru.ac.th

## กิจกรรม ห้องสมุดมีชีวิต

ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้บริการเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2567

ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ระหว่าง มิ.ย.-ส.ค. 2567

ณ ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุดกลาง) ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันที่ 12 มิ.ย. 2567, 26 มิ.ย. 2567, 10 ก.ค. 2567, 24 ก.ค. 2567, 14 ส.ค. 2567

**กิจกรรมภายในงาน**

- เวลา 12.00-13.00 น. ★ Library Music Cafe นั่งฟังเพลงชิลๆ (ดนตรี ในห้องกาแฟเย็น 1)
- เวลา 12.00-14.00 น. ★ กางนิต Library พาเพลิน อาทิเช่น กิจกรรมจากเศรษฐกิจพอเพียง, กิจกรรมวาดภาพเหมือน, กิจกรรมการสืบค้นสืบค้นและวัฒนธรรม ฯลฯ
- ★ ชมขลุ่ยบรรณารักษ์
- ★ สื่อสร้างสรรค์ พาทีวี Library (การถ่ายภาพแบบระบบ AI)

guest speaker

## ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2567

12 มิถุนายน 2567

พบกับ "ป้าต๋อ" คุณสมบัชร ธีระสาโรช INFLUENCER & ORGANIZER

หัวข้อ "เรียนอย่างมีความสุข เติบโตชีวิตในมหาวิทยาลัย"

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

FOLLOW [www.snk.lpru.ac.th](http://www.snk.lpru.ac.th)

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง @activity999

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

## รับสมัครนักศึกษาใหม่

ปริญญาตรี ภาคเสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2567

**เปิดรับสมัคร**

- ☑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สปศ.)
- ☑ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
- ☑ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

**ปิดรับสมัคร 24 พ.ค. 2567**

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567  
รายงานตัวนักศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2567  
เวลา 09.00-17.00 น. ณ อาคาร 4  
ศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ [www.lpru.ac.th](http://www.lpru.ac.th)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ [www.lpru.ac.th](http://www.lpru.ac.th)

เปิดแล้ว

## ยืมอุปกรณ์ POCKET Wi-Fi

สำหรับคณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ริยอุปกรณ์และชำระค่าประกันอุปกรณ์เสียหาย 1,500 บาท

ติดต่อขอทาน ทางศูนย์บริการ ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือโทร.ภายใน 6000 ต่อ 200

บัดนี้ เป็นต้นไป

## ITA 2024

TRANSPARENCY WITH QUALITY

โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง